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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
คร้ังที ่ ๘/๒๕๔๙ 

วนัพธุที ่ ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๙ 
ณ ห้องประชุม  ๒  ช้ัน  ๓  อาคารส านักงานอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
 

************************************************************* 

ผู้เข้าประชุม 
 ๑.   ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร      ศรีสอา้น นายกสภามหาวทิยาลยั ประธาน 
 ๒. ศาสตราจารย ์ดร.สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ อุปนายกสภามหาวทิยาลยั  กรรมการ 
 ๓.   นายจ านงค ์ สวมประค า ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๔.   นายโชคชยั ช่วยณรงค ์ ผูท้รงคุณวฒิุ   กรรมการ 
 ๕.   นายไชยวฒัน์ เตรียมสันติภาพ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๖.   นายบุญทอง เตียรประเสริฐ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๗.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๘.   ดร.วโิรจน์   ศรีโภคา ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๙. ดร.สุชาติ เมืองแกว้ ผูท้รงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 ๑๐. นายวฑูิรย ์ วงษส์วสัด์ิ  ประธานกรรมการส่งเสริมฯ   กรรมการ   
 ๑๑.  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อนก  เทพสุภรณ์กุล อธิการบดี กรรมการ 
 ๑๒. ดร.อ านวย ปาอา้ย ประธานสภาคณาจารยฯ์  กรรมการ 
 ๑๓. ดร.จารุวรรณ  สิงห์ม่วง ผูแ้ทนผูบ้ริหาร     กรรมการ 
 ๑๔. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์มลวรรณ ยิม้งาม ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๕. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พชัรา ทิพยมหิงษ ์ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร กรรมการ 
 ๑๖.  ผูช่้วยศาสตราจารยฐิ์ติมาวดี  เจริญรัชต ์ ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ   
 ๑๗. ดร.ลดัดา จาบถนอม ผูแ้ทนคณาจารย ์  กรรมการ 
 ๑๘.  อาจารยว์ฒันา พิลาจนัทร์ ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ  
 ๑๙.  ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ ยิม้แฉ่ง ผูแ้ทนคณาจารย ์  กรรมการ 
 ๒๐. อาจารยพ์รพรรณ  นินนาท รองอธิการบดี     เลขานุการ 
 

ผู้ไม่สามารถเข้าประชุมได้ 

 ๑.   นายแพทยชู์ชยั ศรช านิ ผูท้รงคุณวุฒิ  
 ๒. นายญาณพล แสงสันต ์ ผูท้รงคุณวุฒิ  
 ๓. นายววิฒัน์ ศลัยก าธร ผูท้รงคุณวุฒิ  
 ๔.  รองศาสตราจารยบ์งัอร อนุเมธางกรู ผูแ้ทนผูบ้ริหาร    

 

/ผู้เข้าร่วมประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑. ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต ศุภอกัษร ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 ๒.   นางสาวลกัษณาพร  โรจน์พิทกัษก์ุล ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระที ่๑   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
    ๑.๑ ความคืบหนา้การพิจารณานโยบายและการบริหารงานศูนยบ์างคลา้ 
     ประธานแจง้ว่าไดมี้การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณานโยบายและ
การบริหารงานศูนยบ์างคลา้ไปแลว้  ๒  คร้ัง  คาดวา่จะมีเร่ืองเสนอเชิงหลกัการต่อสภามหาวิทยาลยั
ไดภ้ายใน  ๓  เดือนขา้งหนา้  โดยจะมีรายละเอียดการวเิคราะห์ทรัพยากรท่ีตอ้งการ  และโครงการท่ี
เป็นรูปธรรม ซ่ึงจะตอ้งท าความเขา้ใจกบัประชาคมก่อน แลว้เสนอสภามหาวิทยาลยัอนุมติัโครงการ 
เพื่อน าสู่การปฏิบติัจริง   
    ทีป่ระชุม รับทราบ 
 

    ๑.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลยั
ราชภฏัราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
     ประธานแจง้ว่า ขณะน้ีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วน
ราชการในมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อย
แลว้ โดยแบ่งหน่วยงานหลกัเป็นส านกังานอธิการบดี คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
สถาบนัวจิยัและพฒันา ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  ส านกัส่งเสริมวชิาการและงาน
ทะเบียน  ศูนยศิ์ลปะ วฒันธรรมและทอ้งถ่ิน   
     - ส่วนราชการยอ่ยของคณะมีเพียงส านกังานคณบดี ไม่มีโปรแกรมวิชา/
ภาควชิา   
     - ส่วนราชการย่อยของส านักงานอธิการบดี แบ่งเป็น ๓ กอง ได้แก่    
กองกลาง  กองนโยบายและแผน  และกองพฒันานกัศึกษา 
     - ส่วนราชการยอ่ยของศูนย ์สถาบนั ส านกั มีเพียงส านกังานผูอ้  านวยการ 
     ที่ประชุม รับทราบ และมีมติมอบฝ่ายบริหารใชก้ระบวนการมีส่วนร่วม
เร่งจดัท าโครงสร้างหน่วยงานยอ่ยภายในมหาวทิยาลยั  แลว้เสนอท่ีประชุมคร้ังต่อไป 
 

/ระเบียบวาระที ่ ๒  รับรอง… 
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ระเบียบวาระที ่๒   รับรองรายงานการประชุม 
    ท่ีประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
คร้ังท่ี  ๗/๒๕๔๙  เม่ือวนัศุกร์ท่ี  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๔๙  โดยมีการแกไ้ข ดงัน้ี  
 ๑. ปรับแกเ้หตุผลของผูไ้ม่สามารถเขา้ประชุมได ้ หนา้  ๑ 
    จาก   “๗. ดร.จารุวรรณ   สิงห์ม่วง   ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   ติดธุระ” 
   เป็น   “๗. ดร.จารุวรรณ   สิงห์ม่วง   ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   ติดราชการ” 
 

  ๒.   ไม่ควรบนัทึกเหตุผลของผูไ้ม่สามารถเขา้ประชุมได ้
 

 ๓. ปรับแกร้ะเบียบวาระท่ี  ๒  หนา้  ๒ 
   ตดัค าวา่  “ใน”  ออก  บรรทดัท่ี  ๑๒  และ  ๑๗ 
 

  ๔. ปรับแกร้ะเบียบวาระท่ี  ๓.๑  หนา้  ๔  มติท่ีประชุมขอ้ ๑.๑   
   จาก   “ -  ผูอ้  านวยการหลกัสูตร      เดือนละ    ๗,๐๐๐  บาท” 
   เป็น  “ -  ผูอ้  านวยการหลกัสูตร      เดือนละ    ๘,๐๐๐  บาท” 
 

  ๕. ปรับแกร้ะเบียบวาระท่ี  ๓.๑  หนา้  ๕  ขอ้  ๓  ยอ่หนา้ท่ี  ๒ 
   จาก “นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยควรพิจารณาว่ายงัสามารถบริหารจัดการ     
โครงการพิเศษต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั  เช่น โครงการความร่วมมือกบัคุรุสภา ฯลฯ โดยใชร้ะเบียบ
เดิมท่ีมีได้ หรือถึงเวลาหรือยงัท่ีตอ้งจดัให้มีระเบียบ ขอ้บงัคบั ว่าดว้ยการบริหารจดัการโครงการ  
นั้น ๆ” 
   เป็น “ขณะน้ีมหาวิทยาลัยมีโครงการพิเศษ เช่นเดียวกับโครงการความ        
ร่วมมือ รป.บ. หลายโครงการ เช่น โครงการร่วมมือกบัคุรุสภา ฯลฯ มหาวิทยาลยัควรจดัท าระเบียบ  
ขอ้บงัคบั  วา่ดว้ย  การบริหารโครงการพิเศษ” 
 

  ๖. ปรับแกร้ะเบียบวาระท่ี  ๓.๒  หนา้  ๖   
   จาก “ท่ีประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า การจดัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรหลาย
หลกัสูตรยงัไม่สอดคลอ้งตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. เช่น บางหลกัสูตรมีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรซ ้ า
กบัอีกหลกัสูตร บางหลกัสูตรในระดบับณัฑิตศึกษายงัขาดอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีคุณวุฒิระดบั             
รองศาสตราจารย ์หรือปริญญาเอก” 
  เป็น  “การจดัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรใดหลกัสูตรหน่ึงแลว้อาจจดัให้ประจ า
หลกัสูตรท่ีเป็นหลกัสูตรพหุวิทยาการ  (multidisciplinary) ไดอี้ก ๑ หลกัสูตร และตอ้งสัมพนัธ์กบั
หลกัสูตรท่ีประจ าอยู่ จึงท าให้เกิดปัญหาเน่ืองจากในมหาวิทยาลยัไม่มีหลกัสูตรท่ีเป็นหลกัสูตร            
พหุวิทยาการ บางหลกัสูตรในระดบับณัฑิตศึกษายงัขาดอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีคุณวุฒิระดบั
รองศาสตราจารย ์หรือปริญญาเอก” 
 

/๗. ปรับแกม้ติท่ีประชุม  … 
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 ๗. ปรับแกม้ติท่ีประชุม  ระเบียบวาระท่ี  ๓.๒  หนา้  ๖         
    จาก “๓. ทบทวนมาตรฐานอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีเปิดสอน และคาดว่า
จะเปิดสอนทุกหลกัสูตร  และปรับใหถู้กตอ้งตามเกณฑ์” 
   เป็น  “๓.  ทบทวนการจดัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรให้ไดต้ามเกณฑ์มาตรฐาน
ของ สกอ. โดยจ าแนกหลกัสูตรท่ีเปิดสอนในปัจจุบนั หลกัสูตรปรับปรุง และหลกัสูตรท่ีพฒันา 
ระบุช่ืออาจารยแ์ละวฒิุการศึกษา และจ านวนนกัศึกษาของหลกัสูตร และน าเสนอสภาในคร้ังต่อไป” 
 

 ๘. เพิ่มมติท่ีประชุม  ระเบียบวาระท่ี  ๓.๒  หนา้  ๖         
    ๑.  ให้น าเสนอศกัยภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่โดยให้ระบุรายช่ือ       
คุณวฒิุ ฯลฯ  ประกอบใหช้ดัเจน 
    ๒. ให้มีการสืบเน่ืองปัญหาเก่ียวกับงานวิชาการ และแนวทางแก้ไขตาม          
ขอ้เสนอของ ดร.อ านวย  ปาอา้ย  ประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ 
             

  ๙. ปรับแกร้ะเบียบวาระท่ี  ๔.๔  หนา้  ๘  บรรทดัท่ี  ๑๗ 
     จาก  “อ าเภอไพลิน”        เป็น     “กรุงไพลิน” 
 

 ๑๐. ปรับแกร้ะเบียบวาระท่ี  ๕.๑  หนา้  ๙  บรรทดัท่ี  ๒,  ๓,  ๔ และ  ๕ 
   บรรทดัท่ี  ๒  จาก  “สาขาวชิาการศึกษา”  เป็น  “สาขาการศึกษา” 
  บรรทดัท่ี  ๓  จาก  “สาขาวชิาวทิยาศาสตร์”  เป็น  “สาขาวทิยาศาสตร์”  
  บรรทดัท่ี  ๔  จาก  “สาขาวชิาศิลปศาสตร์” เป็น “สาขาศิลปศาสตร์” 
  บรรทดัท่ี  ๕  จาก  ”สาขาวชิาบริหารธุรกิจ”  เป็น  “สาขาบริหารธุรกิจ” 
 

  ๑๑. ปรับแกร้ะเบียบวาระท่ี  ๕.๒  หนา้  ๙  บรรทดัท่ี  ๑๓  ๑๔  และ  ๑๕ 
   จาก “๕.๒  อนุมติัหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาการศึกษา” 
  เป็น “๕.๒ อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขา
การศึกษา” 
  จาก “เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า สภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  ๕/
๒๕๔๙  เม่ือวนัท่ี  ๖  มิถุนายน  ๒๕๔๙  …” 
    เป็น “เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า ในการประชุมสภาวิชาการ คร้ังท่ี ๕/
๒๕๔๙  วนัท่ี  ๖  มิถุนายน  ๒๕๔๙  …” 
  

 ๑๒. ปรับแกร้ะเบียบวาระท่ี  ๕.๒  หนา้  ๙ 

/เป็น “ท่ีประชุม… 
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   จาก  “ท่ีประชุมตั้ งข้อสังเกตว่า มิได้ก าหนดสาระวิชาภาษาอังกฤษไว ้ 
ถึงแม้ว่าจะเป็นการสอนผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้วก็ตาม แต่ก็ควรมีการสอบ           
วดัความรู้ และจดัสอนใหแ้ก่ผูท่ี้ไม่ผา่นเกณฑก์ารสอบวดัความรู้” 
   เป็น  “ท่ีประชุมตั้งขอ้สังเกตวา่   
     ๑.  การก าหนดรายวิชาในหลกัสูตรไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานความรู้
ของคุรุสภา  โดยใหมี้ความรู้เก่ียวกบัภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู  ซ่ึงในหลกัสูตรไม่มีรายวิชาท่ี
เก่ียวกบัภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ จึงเสนอให้มหาวิทยาลยัจดัท าขอ้สอบวดัความรู้ดา้น
ภาษา  หากสอบไม่ผา่นก็ใหเ้รียนเพิ่มเติม 
   ๒. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นไปตาม พ .ร.บ. การศึกษา             
แห่งชาติ และขอ้บงัคบัคุรุสภา ท่ีว่าด้วย มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพหรือไม่ ซ่ึงก าหนดให ้        
ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  หรือปฏิบติังานสอนท่ีสถานศึกษาตามหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  ๑  ปี 
    ๓. อาจารย์ประจ าหลักสูตรสอดคล้องกบัเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
หรือไม่ 
 

 ๑๓. ปรับแกร้ะเบียบวาระท่ี  ๕.๔  หนา้  ๑๐  บรรทดัท่ี  ๑๕  และ  ๑๖ 
   จาก  “เลขานุการสภาฯ  น าเสนอวา่ สภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  ๕/
๒๕๔๙  เม่ือวนัท่ี  ๖  มิถุนายน  ๒๕๔๙  …” 
    เป็น  “เลขานุการสภาฯ  น าเสนอวา่  ในการประชุมสภาวิชาการ คร้ังท่ี ๕/
๒๕๔๙  วนัท่ี  ๖  มิถุนายน  ๒๕๔๙  …” 
  

  ๑๔.  ปรับแกร้ะเบียบวาระท่ี  ๕.๖  หนา้  ๑๑   
   บรรทดัท่ี ๓ นบัจากบรรทดัสุดทา้ย 
    จาก  “ศ.ดร.นิราศ   สร่างนิทร”  เป็น  “นายนิราศ   สร่างนิทร” 
   บรรทดัสุดทา้ย 
    จาก  “ศ.ดร.ทิศนา   แขมมณี”  เป็น  “รศ.ดร.ทิศนา   แขมมณี” 
   

 ๑๕. เพิ่มเติมระเบียบวาระท่ี  ๕.๗  หนา้  ๑๒  
  “ประธานท่ีประชุม กล่าวว่า การออกขอ้บงัคบั (ระเบียบ) ดงักล่าว ไม่          
ถูกตอ้งจริง  และไม่ไดน้ าเสนอสู่การพิจารณาเห็นชอบของสภามหาวิทยาลยั ขอรับผิดชอบ และจะ   
ดูแลไม่ใหเ้กิดปัญหาลกัษณะเช่นน้ีอีก” 
 

  ๑๖. เพิ่มเติมมติท่ีประชุม  ระเบียบวาระท่ี  ๕.๗  หนา้  ๑๒  
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  “กรณีการเสนอให้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับล่าง ได้แก่              
หัวหน้าส านักงานคณบดี ประธานโปรแกรมวิชา และอาจารย์ท่ีปรึกษา ด้วยเงินรายได้ ขอให้
มหาวทิยาลยัไปศึกษาและน าเสนอต่อไป” 
 
 
 ๑๗. เพิ่มเติมระเบียบวาระท่ี  ๖.๒  หนา้  ๑๓ 
   “ประธานสภาคณาจารยแ์ละข้าราชการ เสนอว่า ปัจจุบนัมีข้อร้องเรียน              
เกิดข้ึนบ่อย ๆ  ได้แก่  ปัญหาการเรียนแทนกนั  ปัญหาของนักศึกษา  ปัญหาเก่ียวกบัอาจารย ์ แต่      
มหาวทิยาลยัไม่มีระบบการรับและจดัการขอ้ร้องเรียนอยา่งเป็นระบบท าให้ผูร้้องเกิดความมัน่ใจใน
การเสนอปัญหา/ข้อร้องเรียน จึงควรมีการวางระบบท่ีดีเพื่อประโยชน์ต่อภาพพจน์ช่ือเสียงต่อ
มหาวทิยาลยัโดยรวม” 
 

ระเบียบวาระที ่๓ เร่ืองสืบเน่ือง 
     ๓.๑ รายงานผลการทาบทามคณะกรรมการ 
     เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า การประชุมคร้ังก่อนมีมติมอบหมายให้
มหาวทิยาลยัทาบทามกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ  และกรรมการบริหาร สคบศ.  ผลการ
ทาบทามได้ผู ้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ รวม ๗ ท่าน และเป็น
กรรมการบริหาร สคบศ. รวม ๙ ท่าน  ตามท่ีท่ีประชุมเสนอ และจะไดจ้ดัท าค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 
     ประธานเสนอเพิ่มเติมว่าตามท่ีนายอมเรศ ศิลาอ่อน ซ่ึงเป็นประธาน           
มูลนิธิเพื่อพฒันาการศึกษาไทย  รับเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร สคบศ. นั้น เน่ืองจากมีความ
ตั้งใจจริงในการพฒันาครู จึงฝากก าชบัมหาวทิยาลยัให้เอาจริงในเร่ืองดงักล่าวโดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
การพฒันาครูภาษาองักฤษ และครูคณิตศาสตร์ 
     ศาสตราจารย ์ดร.สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์  เสนอเพิ่มเติมวา่ ไดมี้การประชุม
คณะกรรมการไปบา้งแลว้  ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอ้  านวยการสถาบนั  
เพื่อมาด าเนินงานของสถาบนัในลกัษณะออกนอกระบบ 
     ท่ีประชุม รับทราบ  และมีขอ้เสนอแนะ 
     ๑. ใหก้ าหนดคุณสมบติั  อายขุองผูอ้  านวยการสถาบนั 
    ๒. ควรระบุเงินเดือนใหช้ดัเจนในการรับสมคัร 
     ๓. ควรมีระบบการกลัน่กรอง/ทดสอบความสามารถของผูอ้  านวยการ
สถาบนัดว้ย  เช่น  ทดลองงาน  ๒  ปี 
    

    ๓.๒ บญัชีการเงินโครงการน ้าด่ืม 

/๑๗. เพ่ิมเติมระเบียบ… 
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    เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า การประชุมคร้ังก่อน มีมติให้เสนอบญัชี          
งบดุล  และประมาณการแผนการรับ-จ่าย ของโครงการน ้าด่ืม นั้น  เน่ืองจากการด าเนินงานท่ีผา่นมา 
เป็นเพียงการจ าหน่ายภายในมหาวทิยาลยั  จึงยงัไม่มีแผนการตลาดท่ีชดัเจน  ซ่ึงคณะกรรมการก าลงั
จดัท าแผนการขยายตลาดและแผนรายรับ-จ่าย เพื่อจะน าเสนอในท่ีประชุมคร้ังต่อไป ในคร้ังน้ีจึงขอ
น าเสนอเพียงบญัชีงบดุลเท่านั้น 
     มติทีป่ระชุม  
     ๑. รับทราบ โดยมีมติใหป้รับปรุงการท ารายการบญัชีงบดุล ดงัน้ี   
      ๑.๑ วสัดุ  ตอ้งระบุวา่เหลือวสัดุอะไรอยูบ่า้ง 
       ๑.๒ อาคาร ตอ้งระบุให้ชดัเจนวา่เป็นอาคารท่ีไดจ้ากเงินทุนของใคร  
อาคารท่ีราชการลงทุนใหเ้ท่านั้น จึงจะหกัค่าเส่ือมราคาได ้
      ๑.๓ แกไ้ขขอ้ความ  “รายไดจ้ากแหล่งอ่ืน”  แกเ้ป็น  “รายไดอ่ื้น” 
     ๒. ขอให้น าเสนอแผนการด าเนินงานและแผนรายรับจ่ายของโครงการ
ในการประชุมคร้ังต่อไป 
 

    ๓.๓ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว่าดว้ย การรับจ่ายเงิน   
ค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหวา่งกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
กบัมหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาการปกครอง           
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
     เลขานุการฯ น า เสนอว่า  การประชุมคร้ังก่อนมีมติให้ปรับอัตรา
ค่าตอบแทน ค่าใชส้อยต่าง ๆ ใหช้ดัเจนตามท่ีจ่ายจริง กรณีค่าพาหนะเดินทางโดยพาหนะส่วนตวัให้
เบิกจ่ายอัตรากิโลเมตรละ ๕ บาท ส่วนค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีไม่ได้ระบุไว้ให้เบิกจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลงั  นอกจากน้ี ขออนุญาตให้บุคคลทัว่ไปปฏิบติังานในโครงการน้ีได ้ โดยไดรั้บ
ค่าตอบแทนรายวนัไดต้ามวนัท่ีมาปฏิบติังานจริง  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
     มติทีป่ระชุม 
    ๑. เห็นชอบตามร่างท่ีปรับแกแ้ลว้  และตั้งขอ้สังเกตดงัน้ี 
      ๑.๑ มหาวทิยาลยัควรพิจารณาลดความเหล่ือมล ้าเร่ืองค่าตอบแทนใน
โครงการต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั เพื่อป้องกนัปัญหาในการบริหารต่อไป 
      ๑.๒ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรต้องตรงตามเกณฑ์ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดว้ย 
     ๒. กรณีท่ีมหาวิทยาลยัจะมีบนัทึกขอ้ตกลงกบัหน่วยงานภายนอก ควร
พิจารณาดว้ยความรอบคอบ  และใหผ้า่นความเห็นชอบสภามหาวทิยาลยัก่อน  เพื่อลดผลกระทบต่อ

/มตทิีป่ระชุม 
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ทั้งมหาวทิยาลยั และนกัศึกษาโดยตรง  เช่น  การจ่ายค่าตอบแทนแก่หน่วยงานภายนอกตามจ านวน
นกัศึกษาท่ีเรียนในแต่ละภาคเรียน  เป็นตน้ 
 

   ๓.๔ อนุมติัหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู สาขาการศึกษา 
    เลขานุการฯ น าเสนอว่า จากการเวียนเอกสารหลกัสูตรประกาศนียบตัร
บณัฑิตวิชาชีพครู  สาขาวิชาการศึกษา เพื่อขอมติอนุมติัหลกัสูตร  ปรากฏผลวา่มีกรรมการตอบกลบั
ไม่ถึงก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการบางท่านไม่เห็นชอบในเอกสารดังกล่าว  จึง
จ าเป็นตอ้งน าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาอีกคร้ัง  
    ท่ีประชุม ตั้งขอ้สังเกต  ดงัน้ี 
    ๑. มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีก าหนดไวบ้างคน เป็นอาจารย์ประจ า             
หลักสูตร รวมแล้วทั้งส้ินมากกว่า ๓ หลักสูตร ซ่ึงจะขดัแยง้กับศกัยภาพหลักสูตรตามมาตรฐาน   
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
     ๒. แมว้่าสาระทางด้านเทคโนโลยีจะแฝงอยู่ในเชิงกิจกรรมและวิชาการ
ของรายวชิาอ่ืนอยูแ่ลว้  แต่วชิาทางดา้นภาษา ควรท่ีจะมีแบบทดสอบวดัความรู้ดา้นภาษา และจดัสอน
ให้แก่ผูท่ี้ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ  เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานความรู้ของคุรุสภา  เพราะการ
จดัเป็นรายวิชาเลือกเพียง ๒ หน่วยกิตนั้น อาจยงัไม่ไดคุ้ณภาพเพียงพอ อีกทั้งนกัศึกษาอาจไม่เลือก
เรียนหรือไม่มีโอกาสเลือกเรียนก็ได ้
    ๓. ตามมาตรฐานคุรุสภาก าหนดให้นกัศึกษาตอ้งผา่นการปฏิบติัการสอน
ในสถานศึกษาเป็นระยะเวลา  ๑  ปี  มิใช่ระบุวา่ตอ้งผา่นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  จึงไม่ควรใช้
ค  าว่า ฝึกประสบการณ์ และไม่น่าจะเขียนแยกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็น ๑ และ ๒            
นอกจากน้ีจะมีวิธีการให้นกัศึกษามีการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาเป็นระยะเวลา ๑ ปี จริง ๆ ได้
อยา่งไร โดยเฉพาะอยา่งยิง่นกัศึกษาท่ีมิไดมี้อาชีพครู 
     มติที่ประชุม มอบคณบดีคณะครุศาสตร์ไปปรับเอกสารตามขอ้สังเกตแลว้
เวยีนกรรมการเพื่อขอมติอนุมติั 
 
ระเบียบวาระที ่๔ เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
    ไม่มี 
     
   เน่ืองจากนายกสภามหาวิทยาลยั ติดภารกิจ จึงมอบอุปนายกสภามหาวิทยาลยั  
ท าหนา้ท่ีประธานการประชุมแทน 
 

/ไม่ถึงก่ึงหน่ึงของ… 
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ระเบียบวาระที ่๕  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
   ๕.๑ (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ย การจดัการศึกษา
ระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
     เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า เพื่อให้การจดัการศึกษาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
มหาวิทยาลยัจึงเสนอ (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว่าดว้ย การจดัการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๙ เพื่อพิจารณา โดยขออนุญาตให้รองผูอ้  านวยการ
ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน เป็นผูน้ าเสนอ 
     รองผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  น าเสนอวา่ (ร่าง) 
ขอ้บงัคบัดงักล่าว  ปรับมาจากระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว่าดว้ย การประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ.๒๕๔๘ และข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทร์ วา่ดว้ย การให้ผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีไดรั้บปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึงและ
ปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัสอง พ.ศ. ๒๕๔๘ ซ่ึงปรับจากขอ้บงัคบัท่ีคณะกรรมการสภาสถาบนั
ราชภฏัก าหนด โดยมีการพิจารณาเกณฑม์าตรฐานอุดมศึกษาประกอบ ทั้งน้ีมีประเด็นท่ีแตกต่างจาก            
ขอ้ก าหนดเดิม  คือ 
     หมวด  ๒  หลกัสูตรการศึกษา  ปรับจากหลกัสูตรอนุปริญญา ๒ ปี เป็น ๓ ปี   
     หมวด  ๕  การวดัและประเมินผล  เดิมจะจดัท าเป็นระเบียบแยกต่างหาก  
และปรับสัญลกัษณ์การประเมินผล “ไม่ผา่น” จาก E เป็น F และการค านวณค่าคะแนนเฉล่ีย กรณี
นกัศึกษาไม่ผา่นบางรายวชิา นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนซ ้ า จนกวา่จะสอบได ้ แลว้จะไม่น าหน่วยกิตท่ี
มีคะแนนประเมิน  F  มาเป็นตวัหารในการหาค่าคะแนนเฉล่ีย 
     หมวด  ๖  การอนุมติัปริญญา  จะมีคุณสมบติัผูส้ าเร็จการศึกษาบางขอ้เป็น
นามธรรม และปรับใหค้ณะกรรมการวชิาการเป็นผูอ้นุมติัจบ จากเดิมจะก าหนดให้สภาวิชาการเป็น           
ผูอ้นุมติัจบ  ซ่ึงสภามหาวทิยาลยัเคยมีมติใหค้ณะกรรมการคณะอนุมติัจบได ้  
     นอกจากน้ีจะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการเทียบโอนความรู้และการ          
รับโอนนกัศึกษา เพื่อรองรับขอ้บงัคบัดงักล่าวน้ีดว้ย 
    มติทีป่ระชุม ใหมี้การสรุปสาระส าคญัท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะ และสภาวิชาการ ตามล าดบั เพื่อกลัน่กรองและให้ความเห็น แลว้เสนอ
สภามหาวทิยาลยั  ทั้งน้ีมีขอ้สังเกต 
     ๑. ตอ้งมีขอ้ความระบุยกเลิกระเบียบ พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหช้ดัเจนในความน า  
เพราะการปรับขอ้บงัคบัน้ี มีสาเหตุจากการมีหลกัสูตรอนุปริญญา  ๓  ปี 
     ๒. ขอ้  ๕.๒.๒  ไม่ตอ้งมีค าวา่อาจใชส่ื้อแต่ใหร้ะบุใหช้ดัเจนวา่ ใชส่ื้อ 

/ระดบัอนุปริญญาและ… 
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    ๓. แม้ว่า คุณสมบัติผู ้ส า เ ร็จการศึกษา ท่ี เ ป็นนามธรรมจะวัดและ
ตรวจสอบยาก  แต่ควรก าหนดไวเ้พื่อเป็นการยกย่องผูส้ าเร็จการศึกษา  โดยมหาวิทยาลยัตอ้งจดั
กระบวนการน าสืบเพื่อประกอบการวดัและตรวจสอบ 
    ๔. ควรพิจารณาน ากระบวนการสอบออก  บรรจุในขอ้บงัคบัน้ีดว้ย 
 
 
 
   ๕.๒ เสนอช่ือผูแ้ทนจากสภามหาวิทยาลยั เป็นกรรมการบริหารกองทุนราชภฏั
ราชนครินทร์ เพื่อพฒันางานวจิยัและงานวชิาการ 
     เลขานุการสภาฯ น า เสนอว่า  ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
ราชนครินทร์ ว่าดว้ย กองทุนราชภฏัราชนครินทร์ เพื่อพฒันางานวิจยัและวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๙  
ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริหารกองทุน ตอ้งมีผูแ้ทนจากสภามหาวทิยาลยั จึงน าเสนอท่ีประชุมเพื่อ
พิจารณาเสนอช่ือผูแ้ทนร่วมเป็นกรรมการ 
   มติทีป่ระชุม  เสนอ นายปรีชา   คชสิทธ์ิ   เป็นผูแ้ทน 
      

ระเบียบวาระที ่ ๖ เร่ืองอืน่ๆ 
    ๖.๑ วาระสืบเน่ืองในการประชุม และงานเลขานุการ 
  ท่ีประชุมขอใหฝ่้ายเลขานุการด าเนินการในเร่ืองต่อไปน้ี  
  ๑. บรรจุเร่ืองท่ียงัไม่ไดน้ าเสนอเป็นวาระสืบเน่ืองในการประชุมคร้ังน้ี  
ไดแ้ก่  แผนการด าเนินงานและแผนรายรับ-จ่ายของโครงการน ้าด่ืม  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ผลการ
วเิคราะห์สาเหตุและมาตรการแกไ้ขปัญหาจ านวนนกัศึกษาลดลง  ในวาระสืบเน่ืองของการประชุม
คร้ังต่อไป 
  ๒. แจง้มติการประชุมเพื่อน าสู่การปฏิบติัโดยเร็วไม่ตอ้งรอการรับรอง
รายงานการประชุม 
 ๓. ใหมี้ความละเอียดถ่ีถว้นในการเสนอเอกสารต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
เร่ืองระเบียบ  ขอ้บงัคบั ต่าง ๆ เพราะเอกสารดงักล่าวถือเป็นขอ้กฎหมายท่ีตอ้งใชเ้ป็นแนวปฏิบติั 
  อย่างไรก็ดี ท่ีประชุมให้หารือนายกสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับการตั้ ง  
Standing Committee เพื่อกรองงานเลขานุการ ดา้นงานวิชาการ หลกัสูตรและวิจยั ดา้นงานบุคลากร  
ดา้นการเงินและทรัพยสิ์น  ก่อนน าเสนอท่ีประชุมโดยไม่ตอ้งรอ ก.พ.อ. 
 
     เม่ือไม่มีกรรมการเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานขอบคุณกรรมการทุกท่าน  
และนดัประชุมคร้ังต่อไป  วนัพฤหสับดีท่ี  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๔๙  เวลา  ๑๕.๐๐  น.   

/๕.๒ เสนอช่ือผูแ้ทนจาก… 
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ปิดประชุมเวลา   ๑๗.๓๐   น. 
 

   ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต  ศุภอกัษร 
  นางสาวลกัษณาพร          โรจน์พิทกัษก์ุล                อาจารยพ์รพรรณ   นินนาท 
                 ผู้จดบันทกึการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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